

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình tích tụ ruộng đất tại xã Quỳnh Trang (Quỳnh Phụ).

Chiều ngày 20/2, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo

sản xuất nông nghiệp tại hai huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến kiểm tra, động viên mô hình tích tụ ruộng đất tại xã Quỳnh Trang (Quỳnh Phụ).

Tại thực địa, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Quỳnh Phụ báo cáo tình hình sản xuất vụ xuân năm 2024. Theo đó, đến ngày 20/2 toàn tỉnh đã gieo cấy được

khoảng 67.000ha, đạt 90% kế hoạch. Trong đó, một số huyện như Hưng Hà, Đông Hưng, Vũ Thư cơ bản hoàn thành gieo cấy, nông dân chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa. Tại Quỳnh Phụ, đến ngày 20/2 toàn huyện đã gieo cấy được trên 9.000ha lúa, đạt gần 90% diện tích bằng các giống chủ lực: BC15, TBR225, Đài thơm 8, Bắc thơm số 7. Các địa phương tích cực đẩy mạnh cơ giới hóa khâu gieo cấy. Toàn tỉnh hiện có gần 1.200 máy cấy các loại giúp đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, bảo đảm thời vụ, phấn đấu kết thúc cấy trước ngày 22/2.

Qua kiểm tra và nghe các ngành, địa phương báo cáo, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương, sự chủ động của người dân trong sản xuất vụ xuân năm 2024, nhất là hiệu quả của việc cấy mạ khay bằng máy nhằm giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, việc đẩy mạnh đưa cơ giới vào sản xuất chính là động lực để nông dân duy trì sản xuất, không bỏ ruộng hoang, phát huy hiệu quả tích tụ ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, hiệu quả sản xuất tăng. Đồng thời, lưu ý ngành nông nghiệp, các địa phương cần tạo điều kiện

thuận lợi cho nông dân tích tụ, tập trung ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn; rà soát, tham mưu cho tỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ để đẩy nhanh việc cơ giới hóa các khâu sản xuất lúa. Đối với sản xuất vụ xuân năm 2024, các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi gieo cấy lúa bảo đảm hoàn thành kế hoạch trong khung thời vụ tốt nhất, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc các diện tích lúa mới cấy để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và sâu bệnh hại trên các loại cây trồng để phòng, trừ đạt hiệu quả cao, tránh phát sinh ra diện rộng.

Đến thăm vùng trồng cây được liệu tại xã Thống Nhất (Hưng Hà), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao mô hình này, đặc biệt là cây ngưu tất với thời gian sinh trưởng ngắn, hiệu quả kinh tế cao gấp 3 - 4 lần so với cây lúa. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp, huyện Hưng Hà quan tâm phát triển vùng sản xuất cây ngưu tất nổi riêng, vùng trồng cây được liệu nói chung theo hướng an toàn, áp dụng công nghệ sấy, bảo quản sản phẩm; đồng thời, làm tốt công tác quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm để phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.

LƯU NGÂN

TẬP TRUNG CAO...

(Tiếp theo trang 1)

Đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân, đại biểu, du khách tham gia lễ hội; làm tốt công tác trang trí, tuyên truyền, vệ sinh môi trường. Cung cấp nguồn điện an toàn, liên tục; xây dựng và triển khai phương án cấp điện dự phòng để xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố mất điện. Tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của các địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ hội.

* Sáng ngày 20/2, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy

viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức lễ hội đến Trần năm 2024 đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị khai mạc lễ hội tại Di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà).

Lễ hội đến Trần năm 2024 khai mạc tối ngày 22/2 (ngày 13 tháng Giêng năm Giáp Thìn) và diễn ra trong 5 ngày. Lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà đã báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh công tác chuẩn bị của các tiểu ban (nội dung, tuyên truyền, lễ hội, an ninh trật tự) trước, trong những ngày

đến ra lễ hội. Đến nay, các tiểu ban đã chủ động triển khai các phần việc được giao. Trong đó, các điều kiện cần thiết để tổ chức hoạt động phần lễ như lễ dâng hương tại lăng mộ, lễ tế mở cửa, lễ rước bộ và rước thủy, lễ bài yết, lễ dâng hương tưởng niệm 790 năm ngày Đức Thánh tổ Trần Thừa băng hà (1234 - 2024), các hoạt động tế và phần hội đã cơ bản hoàn tất. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, các điểm quét mã QR Code giới thiệu, quảng bá về khu di tích và lễ hội đến Trần được chú trọng, triển khai hiệu quả. Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, hệ thống điện chiếu sáng, diện trang trí tại khuôn viên khu di tích phục vụ lễ

khai mạc và các hoạt động của lễ hội, các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tại lễ hội... đã được triển khai. Tiểu ban an ninh trật tự bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ...

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp khảo sát tại các địa điểm diễn ra hoạt động phần lễ và phần hội, khu vực gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP... Đồng chí đề nghị các tiểu ban, đơn vị liên quan cần kiểm tra, rà soát lại và hoàn thiện các phần việc được giao, góp phần vào thành công của lễ hội. Trên tinh thần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp

TÍCH CỰC THẢO GIỮ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình gồm 5 tuyến đường. Trong đó, trên địa phận huyện Thái Thụy 2 tuyến (tuyến số 1 và số 2), trên địa phận huyện Tiên Hải 3 tuyến (tuyến số 3, số 4 và số 5), trên địa phận huyện Kiến Xương một đoạn tuyến số 3.

Tuyến số 1 chạy theo trục ngang phía Bắc Khu kinh tế Thái Bình đoạn qua khu công nghiệp Liên Hà Thái, tuyến số 2 từ đường nối quốc lộ 37B (đoạn đầu cầu Diêm Điền) đến đê biển số 7 tại khu cảng, khu công nghiệp - dịch vụ Thái Thượng. Đến nay, huyện Thái Thụy đã bàn giao 3,58/3,79km (tuyến số 1), còn lại 0,21km chưa giải phóng mặt bằng (GPMB) liên quan đến đất ở của 22 hộ dân xã Thụy Liên và thị trấn Diêm Điền; 0,6/0,97km (tuyến số 2) còn 0,37km chưa

GPMB liên quan đến đất ở của 27 hộ dân. Tuy nhiên, trên 2 tuyến này còn nhiều vướng mắc về mặt bằng liên quan đến GPMB đất ở và di chuyển hạ tầng kỹ thuật. Giá trị xây lắp tuyến số 1 và tuyến số 2 đạt 107/289 tỷ đồng (khoảng 37% so với hợp đồng).

Tuyến số 3 chạy theo trục phía Nam Khu kinh tế Thái Bình, đoạn từ đường ven biển đến quốc lộ 37B có chiều dài hơn 13km. Đến nay, hai huyện Tiên Hải, Kiến Xương đã bàn giao 11,5/13,07km mặt bằng trên một số đoạn tuyến để nhà thầu triển khai thi công dự án.

Về đất ở, hai huyện đang triển khai công tác kiểm đếm tài sản, xác minh nguồn gốc đất và các thủ tục lập dự án đầu tư 3 khu tái định cư. Ngoài ra, trên tuyến còn 16 vị trí vướng mặt bằng công trình hạ tầng

kỹ thuật, di dời các phần mộ. Về thi công xây lắp, đã hoàn thành khuôn đường, đang thi công đắp cát K95 nền đường

Tuyến số 4 của dự án đã được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, đồng thời ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các địa phương trong triển khai dự án. Tuy nhiên, đồng chí đánh giá công tác GPMB trên các tuyến của dự án còn chậm, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật lưới điện và công tác triển khai tái định cư. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phấn đấu giải quyết dứt điểm những vướng mắc về GPMB trước ngày 30/4, chậm nhất là ngày 15/5/2024

để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến độ di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến trong quý I/2024; triển khai ngay các thủ tục, quy trình GPMB trên diện tích đất ở cũng như đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án và xây dựng hạ tầng khu tái định cư. Ban Quản lý dự án chủ động phối hợp, thống nhất các nội dung với các sở, ngành, các huyện để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong công tác GPMB.

Các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ đầu thầu các mỏ cát; hỗ trợ, hướng dẫn các nhà thầu bảo đảm nguồn cung vật liệu để thi công. Về phía đơn vị thi công, cần đẩy nhanh tiến độ thi công trên những diện tích mặt bằng đã được bàn giao, thi công bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật theo phương án thiết kế đã được phê duyệt; đồng thời, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công dự án.

cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện các phương án bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, trong đó lực lượng Công an huyện bố trí 220 cán bộ, chiến sĩ, còn lại lực lượng Công an tỉnh phối hợp thực hiện. Chúng tôi thành lập 15 tổ trực bảo đảm ANTT tại các điểm tổ chức, 11 chốt tuần tra lưu động để hướng dẫn và bảo đảm an toàn giao thông trong đêm khai mạc cũng như trong suốt quá trình diễn ra lễ hội. Bên cạnh đó, chỉ đạo triển khai đội hình và phương tiện thường trực sẵn sàng làm nhiệm vụ chữa cháy; lực lượng công an các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân không lấn chiếm lòng, lề đường, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông; phân công lực lượng hướng dẫn giao thông và bảo đảm trật tự công cộng tại các nút giao thông trọng điểm trên quốc lộ 39, đường tỉnh ĐT.468 và trục đường vào khu vực đến Trần, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, cháy, nổ, đốt pháo, thả đèn trời...

THANH THUY

HƯNG HÀ

Bảo đảm an toàn cho lễ hội

Năm 2024 là năm thứ hai lễ hội đến Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà) được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Để bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra lễ hội (từ ngày 22 - 27/2), Công an huyện Hưng Hà đã tăng cường lực lượng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần tích cực vào thành công của lễ hội.

Địp tết Nguyên đán năm nay thời tiết đẹp, trời nắng ấm, du khách thập phương đi lễ đến Trần ngày càng đông. Lượng khách đổ về du xuân và dâng hương tưởng niệm tại khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần lên đến hàng nghìn người. Dự kiến trong thời gian diễn ra lễ hội lượng du khách sẽ tiếp tục tăng, do đó Công an xã Tiến Đức đã triển khai chốt trực tại các địa bàn trọng điểm, phân

lượng giao thông trên các tuyến đường và hướng dẫn nơi để xe cho du khách, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân đến dâng hương, chiêm bái. Ông Nguyễn Văn Hiếu, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: Năm nào gia đình tôi cũng đi lễ đến Trần. Theo cảm nhận của tôi, những năm gần đây hoạt động dịch vụ quanh đền Trần đều được quản lý chặt chẽ, văn minh; các bãi gửi xe máy, xe ô tô được phân định rõ ràng, có lực lượng công an hướng dẫn tận tình nên rất thuận tiện cho chúng tôi đi lễ. Chúng tôi thực sự yên tâm về công tác bảo đảm an toàn giao thông và ANTT ở đây.

Hiện nay, tại khu vực đền Trần có hơn 200 hàng quán đang hoạt động, Công an xã Tiến Đức tiếp tục đẩy mạnh

tuyên truyền, nhắc nhở chủ các hàng quán tuân thủ nghiêm quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không lấn chiếm hành lang và bán hàng rong làm ảnh hưởng đến hình ảnh lễ hội.

Đại úy Bùi Trung Thành, Trưởng Công an xã Tiến Đức cho biết: Hiện tại, 100% lực lượng Công an xã, 15 đồng chí dân quân, 25 thành viên các tổ tự quản trên địa bàn đang tham gia trực chốt và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại lễ hội. Chúng tôi đã khảo sát thực tế và xây dựng sơ đồ phân công vị trí từng tổ tránh để xảy ra tình trạng nhầm lẫn, mất xe của du khách; chủ động in, phát hành và giữ theo để theo đúng quy định; phân công các điểm trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp riêng biệt. Tại các nút giao thông trọng điểm và trục đường vào khu vực đền Trần phân công các lực lượng trực trực sẵn sàng cơ động để hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông. Trong khu vực lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, chúng tôi phân công các chốt kiểm soát cố định

và các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Theo kế hoạch, ngoài phần lễ dâng hương tại lăng mộ các vua Trần, tế mở cửa đền, lễ rước thủy và rước bộ..., lễ hội đến Trần còn diễn ra nhiều hoạt động như thi cỗ cá, gói bánh chưng, kéo lửa nấu cơm cần, kéo co... Do đó, Công an huyện Hưng Hà đã huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm và vị trí điểm phức tạp. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phần tử xấu và các loại tội phạm. Trong những ngày diễn ra lễ hội, ngoài lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại lễ hội, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phân công cụ thể lực lượng ứng trực sẵn sàng cơ động để tăng cường phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn lễ hội. Thượng tá Trần Hữu Hiến, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Chúng tôi huy động hơn 300

PHÁT ĐỘNG DOANH NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

Trên địa bàn huyện Kiến Xương hiện có hơn 400 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho gần 20.000 lao động. Cộng đồng doanh nghiệp không ngừng cải tiến dây chuyền sản xuất, đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo việc làm cho nhiều lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước, góp phần đưa tổng giá trị sản xuất năm 2023 của huyện đạt trên 13.700 tỷ đồng, tăng 3,64% so với năm 2022; thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 1.800 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu được giao. Trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã phối hợp, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện trao tặng hơn 22.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 17,2 tỷ đồng cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND huyện đã kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sự sáng tạo, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được kết quả cao nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền huyện thực hiện chủ đề của năm 2024: "Trách nhiệm, kỷ cương, bứt phá, phát triển", hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao với tổng giá trị sản xuất tăng 10,5% so với năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng trở lên, tỷ lệ hộ nghèo phần đầu giảm còn dưới 1,7%.

* Chiều ngày 20/2, lãnh đạo huyện Thái Thụy đi thăm, động viên các doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh đầu xuân Giáp Thìn.

Đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, công nhân, người lao động Công ty TNHH Phương Nam, Công ty Cổ phần Cơ khí Thiên Văn, Xí nghiệp vận tải biển Sông Diêm, Công ty TNHH Đầu tư phát triển và xây dựng Việt Hàn, Công ty Cổ phần Đại Dương.

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo các doanh nghiệp báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2024 và hoạt động đầu năm. Lãnh đạo huyện Thái Thụy ghi nhận, đánh giá cao các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống cho người lao động; sẵn lòng các doanh nghiệp tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; quan tâm, tạo điều kiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, bảo đảm chế độ tiền lương, phúc lợi cho người lao động. Đồng thời nhấn mạnh huyện sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Phó Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu về việc giải thể Ban Khoa học quân sự; sáp nhập và tổ chức lại Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật; Trung đội Công binh thành Đại đội Công binh thuộc Phòng Tham mưu; sáp nhập Đại đội Thiết giáp vào Đại đội Trinh sát thành Đại đội Trinh sát cơ sở thuộc Phòng Tham mưu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 3 đề nghị Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức biên chế, kiểm tra, rà soát, bàn giao, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên, giải quyết tốt chính sách tồn đọng và bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, nhân viên. Cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ CHQS tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trước mắt là nhiệm vụ giao nhận quân năm 2024 bảo đảm đủ chỉ tiêu. Bộ CHQS tỉnh chú trọng công tác tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; quản lý tốt các công trình quốc phòng, hệ thống doanh trại đang quản lý; chỉ đạo các đơn vị sáp nhập kiện toàn hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, nội dung và chương trình huấn luyện theo đúng quy định; thu hồi tài liệu các đơn vị giải thể, sáp nhập để quản lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trước đó, đoàn công tác Quân khu 3 do Thiếu tướng Hà Tấn Đạt làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện, tổ chức giao quân, tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương và các mặt công tác năm 2024 tại các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

GẶP MẶT, TẶNG QUÀ THANH NIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

Trong chương trình, thanh niên huyện Thái Thụy bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi được lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự; đồng thời, hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phát huy sức trẻ góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Chiều ngày 20/2, huyện Hưng Hà tổ chức chương trình "Quê hương nâng bước người thanh niên".

Tại chương trình, các đại biểu và trên 600 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024 trên địa bàn huyện đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ huyện. Đồng thời, lãnh đạo huyện Hưng Hà trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 35 thanh niên tiêu biểu của các xã, thị trấn.

Nhân dịp này, các thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024 còn được tìm hiểu, học tập các kỹ năng xã hội trước khi lên đường nhập ngũ và tham gia các hoạt động rước đuốc, múa hát truyền thống bước cha anh và hoạt cảnh đốt lửa trại, nhẩy sạp nhằm truyền lửa, tạo động lực để các thanh niên nỗ lực phấn đấu, ra sức học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, vững bước lên đường bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

* Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Vũ Thư vừa tổ chức chương trình giao lưu, gặp mặt thanh niên nhập ngũ năm 2024. Tham gia chương trình, các tân binh được thưởng thức các tiết mục văn nghệ sôi nổi ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước. Đại diện tân binh phát biểu bày tỏ quyết tâm phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đại diện lãnh đạo huyện phát biểu động viên, chúc các tân binh vượt qua mọi khó khăn, ra sức học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao quà, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đại diện tân binh các xã, thị trấn.